



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำปีการศึกษา 2565

จดหมายข่าว

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



The Office of Academic Promotion and Registration

มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ กันสมัยด้วยเทคโนโลยี

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบเพิ่มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2565 ผลการดำเนินงานพบว่า มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3,041 คน จากผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 3,153 คน คิดเป็นร้อยละ 96.45 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ <http://entrance.nrru.ac.th> ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ทางเว็บไซต์ของ ทปอ. <https://www.mytcas.com> ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป



เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2565 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรและสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ <http://entrance.nrru.ac.th>

ระบบติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในรายวิชา

ด้วยมหาวิทยาลัยมีกำหนดการเปิดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ในกรณีนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาสามารถติดต่อกับผู้สอนได้ จึงขอความร่วมมือผู้สอนนัดหมายผู้เรียนโดยใช้ระบบ “ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในรายวิชา” ผ่านทางเว็บไซต์ <https://apro.nrru.ac.th> ที่หัวข้อ “ระบบบริการการศึกษา”

กำหนดการยื่นขอเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน

นักศึกษาภาคปกติ ที่มีความประสงค์จะยื่นขอเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ยื่นขอเปิดสอนภายในวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนการขอเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ที่หัวข้อ “ขอเปิดภาคฤดูร้อน”

กำหนดการปิดรายวิชาเลือกเสรี (ภาค กศ.ปช.)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีในภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 กรุณาตรวจสอบข้อมูลการปิดรายวิชาได้ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ปิด ดำเนินการเปลี่ยนรายวิชาผ่านระบบลงทะเบียนภายในวันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนัก

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกำหนดการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในหัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565” ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเดอะเปียโนรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ เพื่อให้งานบริการของสำนักมีประสิทธิภาพจึงขอแจ้งงดให้บริการที่สำนักงานระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเวลา 3 วัน และเปิดให้บริการที่สำนักงานเป็นปกติในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการในช่องทางอื่น ๆ ได้ดังนี้

สำนักงานผู้อำนวยความสะดวก	งานทะเบียน	งานจัดรับ	ส่งเสริมวิชาการ
- งานธุรการ - สหกิจศึกษา - งานอื่นๆ	- ลงทะเบียน / ขอสำเร็จการศึกษา - ผลการเรียน / เอกสารทางการศึกษา และหนังสือรับรองต่าง ๆ	- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 การรับด้วยเพิ่มสะสมผลงาน - รับสมัครรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	- คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) - คำร้องขอเทียบและเปลี่ยนรหัสวิชา (คร.16) - คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ (คร.7)

กำหนดการยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ

นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาบังคับให้เรียนก่อน ให้ยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ (คร.7) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ภายในวันที่ 12 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 หรือ Facebook Fanpage : งานหลักสูตรและแผนการเรียน NRRU

กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบและเปลี่ยนรหัสวิชา

นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอเทียบและเปลี่ยนรหัสวิชา (คร.16) ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 12-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 หรือ Facebook Fanpage : งานหลักสูตรและแผนการเรียน NRRU ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลายื่นคำร้องตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับคำร้องเฉพาะนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น

กำหนดการยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน

นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน (คร.20-22) ประจำปีภาคการศึกษา 2/2564 ให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 12 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ใบรายงานผลการเรียนสถานศึกษาเดิมและคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม ยกเว้นนักศึกษาที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการร้อง

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยนครราชสีมาได้ปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยกำหนดโครงสร้างให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาบังคับจำนวน 25 หน่วยกิตและวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกได้จาก 22 รายวิชา ในหลักสูตรศึกษาทั่วไป นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนด จึงขอให้นักศึกษาภาค กศ.ปช. ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป ได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th> ที่หัวข้อ “คำร้อง/แบบฟอร์ม/คู่มือ” และ “คู่มือปฏิบัติ” ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการปิดรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไปได้ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ปิด เปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาภายในวันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์ <http://tabien.nrru.ac.th/nmureg> ทั้งนี้ นักศึกษามีกำหนดการยื่นคำร้อง ดังต่อไปนี้

- นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษภาคการศึกษาที่ 1/2564 ยื่นคำร้องผ่านระบบระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 6 มีนาคม 2565
- นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาดกค่าง ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ยื่นคำร้องผ่านระบบระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 11 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ยื่นคำร้องผ่านระบบได้ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 10 เมษายน 2565)

กรณีคำร้องของนักศึกษาปรากฏสถานะ “ยกเลิกคำร้อง” เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาในรอบอนุมัติที่ผ่านมา ให้แจ้งนักศึกษา ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอีกครั้ง และติดตามกำหนดการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ทาง Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้

- ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย
- ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ราย

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโปรดแจ้งนักศึกษาสามารถติดตามและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ที่หัวข้อ “รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา” ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ติดตามกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th> ที่หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และ Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา